

Số: 69a/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ tọa phiên họp.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại phiên họp, ý kiến thảo luận của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp,

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

1. Về dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức lại Trung tâm Hội nghị thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo Quyết định tổ chức lại Trung tâm Hội nghị tỉnh thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị và quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo Quyết định quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo văn bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại phiên họp. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện các nội dung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Về dự thảo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Thông tin và Truyền thông trình tại cuộc họp. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, rà soát, chỉnh sửa nhiệm vụ về vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh bảo đảm phù hợp, tránh trùng lặp; đồng thời, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ để hoàn thiện Đề

án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông sau khi chuyển Công Thông tin điện tử tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; hoàn thiện 02 dự thảo Quyết định: (1) Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; (2) Quyết định số lượng cấp phó của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2023 để thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng bộ với các nội dung Đề án, dự thảo Quyết định của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Nội vụ thẩm định các dự thảo Quyết định do Sở Thông tin và Truyền thông trình, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2023.

3. Về dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Về nội dung bổ sung danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung bổ sung danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát, dự thảo Nghị quyết để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

5. Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; đồng thời, tham vấn ý kiến của Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trao đổi, học tập kinh nghiệm của các tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định.

6. Về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phiếu biểu quyết về nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của các thành viên gửi lại trước ngày 30/6/2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Lưu ý: Rà soát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang; không mang tính chất liệt kê những nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

7. Về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất công đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở: Tư pháp, Tài chính, Ban Dân tộc, các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp) trước ngày 26/6/2023. Lưu ý: Căn cứ quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan, nghiên cứu, rà soát lại nguyên tắc, nội dung và mức hỗ trợ đảm bảo phù hợp, rõ ràng, quy định cụ thể không dẫn chiếu lại văn bản khác...

8. Về Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 77NQ/CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 18/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch do Sở Tư pháp trình tại cuộc họp. Giao Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/7/2023. Lưu ý: bổ sung, làm rõ nhiệm vụ giải pháp đảm bảo khả thi, phù hợp, hiệu quả; bổ sung nhiệm vụ đối với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ngành đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

9. Về Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; dự thảo Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; dự thảo Quyết định quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng và tương đương thuộc Sở; các chi cục, các phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo văn bản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình tại phiên họp. Giao Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân ban hành theo quy định.

10. Về Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình tại phiên họp. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân ban hành theo quy định.

11. Về Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình tại phiên họp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Lưu ý: Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với danh mục các công trình cần sửa chữa, nâng cấp; xác định rõ trách nhiệm của nhà nước, đóng góp của người dân trong việc đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

12. Về Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điểm tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử được thu phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình tại phiên họp. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân ban hành theo quy định.

13. Về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Tài chính trình tại phiên họp. Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân ban hành theo quy định.

14. Về Đề án và dự thảo Quyết định sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí nội dung Đề án và dự thảo Quyết định do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại kỳ họp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ thống nhất hoàn thiện các dự thảo văn bản; trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Lưu ý: Khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai, nếu có thay đổi phương án tự chủ về tài chính, phải rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo quy định.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nhu cầu kinh phí khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai, tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

15. Về các nội dung:

15.1. Về dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

15.2. Về Quyết định phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025

Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến (có phiếu ghi kiến gửi kèm theo), gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/7/2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; quá thời hạn trên nếu không có văn bản phản hồi được coi là đã nhất trí với các nội dung trên và chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023; yêu cầu Thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh;
- UBMT TQ và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng THCB; Công thông tin điện tử tỉnh;
- Các Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (VânTH).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tạ Văn Dũng

